

บทสรุปผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้กำหนดวิสัยทัศน์ที่จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำสำหรับคนรุ่นใหม่ โดยเป็นแหล่งสร้างมืออาชีพ มีความโดดเด่นด้านวิชาการ เทคโนโลยีและความรับผิดชอบต่อสังคม และมีอัตลักษณ์คือ โดดเด่นด้าน ICT โดยบัณฑิตของมหาวิทยาลัยศรีปทุมจะต้องเป็นผู้มีความรู้และทักษะโดดเด่นในด้าน ICT มีความชำนาญในการใช้ ICT ประกอบวิชาชีพจนเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไปในรอบปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยได้มีการดำเนินการตามพันธกิจหลัก 4 ประการ ได้แก่ (1) การสร้างบัณฑิต (2) การวิจัย (3) การบริการวิชาการ และ (4) การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้: -

1. ผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก

1.1 การสร้างบัณฑิต

หลักสูตรที่เปิดสอนของมหาวิทยาลัยทุกหลักสูตรมีการดำเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และได้มีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรตามกรอบเวลาที่กำหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร สำหรับการเปิดดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรใหม่ จะมีการศึกษาความต้องการของบัณฑิตในสาขาวิชานั้นๆ ความสอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และทำการวิเคราะห์ทรัพยากรในเบื้องต้น และกรณีการปรับปรุงหลักสูตร จะมีการวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินการหลักสูตรประจำปีการศึกษา และนำผลการวิเคราะห์ด้านจุดอ่อนไปพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรต่อไป

จากการสำรวจภาวะการดำเนินงานทำของบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2552 พบว่าบัณฑิตได้งานทำร้อยละ 89.08 และมีอัตราเงินเดือนเฉลี่ย 12,070.85บาทต่อเดือน จึงนับได้ว่าภาวะการดำเนินงานทำและอัตราเงินเดือนของบัณฑิตอยู่ในระดับที่น่าพอใจ

นอกจากนี้ในรอบปีการศึกษา 2553 มีนักศึกษาของคณะต่างๆ ได้สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยดังนี้: -

- นักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันสะพานเหล็กอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 ซึ่งถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีสถาบันอุดมศึกษากว่า 40 ทีมเข้าร่วมแข่งขัน
- นักศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานจากมูลนิธิหม่อมหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จากการแข่งขันโครงการ CANON U CHALLENGE การประกวดออกแบบภาพถ่ายโฆษณาจำลองแคนนอนจัดโดยบริษัทแคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมกับ บริษัท ยูมีเดียพลัสจำกัด
- นักศึกษาจากคณะเศรษฐศาสตร์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากโครงการประกวดผลงานบทความวิจัย/บทความวิชาการทางเศรษฐศาสตร์ระดับปริญญาตรี
- นักศึกษาคณะบัญชีเข้าร่วมโครงการ The Talent for Accounting Software ได้รับรางวัลเหรียญเงินจำนวน 2 ทีม
- นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตชลบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน "มิตรแท้... ใจหัวเหว่ย" ในการแข่งขันพัฒนาร้านค้าปลีกในเขตภาคตะวันออก

- รางวัลชนะเลิศพร้อมครองถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารฯ ในการแข่งขัน “ฟุตบอลกรมพลศึกษา-อุดมศึกษาแชมป์เยาวชนคัพ” ครั้งที่ 6 โดยมีสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 12 สถาบัน
- รางวัลชนะเลิศการแข่งขันบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย รุ่นอายุไม่เกิน 18 จัดโดยสมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยร่วมกับกรุงเทพมหานคร
- รางวัลพระพิฆเนศทองคำพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทเพลงพื้นบ้านภาคเหนือและภาคใต้ดีเด่น
- รางวัลชนะเลิศการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ซึ่งถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

1.2 การวิจัย

การผลิตผลงานวิจัยของคณาจารย์นั้นเป็นพันธกิจหลักที่สำคัญประการหนึ่งของสถาบัน ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงได้มอบหมายให้สำนักวิจัยทำหน้าที่ในการให้คำแนะนำปรึกษา รวมถึงการกำกับดูแลการทำผลงานวิจัยของอาจารย์จากคณะต่างๆ ให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้มีการจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อสนับสนุนการทำผลงานวิจัยให้แก่อาจารย์อย่างเพียงพอและไม่จำกัดจำนวน มีห้องสมุดและแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัย และได้มีการกำหนดมาตรการเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์นำผลงานวิจัยออกไปเผยแพร่ในเวทีการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงยังได้มีมาตรการที่จะสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ตื่นตัวในการสร้างผลงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น โดยการกำหนดให้มีการประกาศมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่อาจารย์ที่มีผลงานวิชาการดีเด่นเป็นประจำทุกปี ซึ่งจะเห็นได้ว่าพันธกิจด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยนั้นมีการดำเนินงานอย่างครบวงจรนับตั้งแต่การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ การมีพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำปรึกษา การจัดสรรเงินงบประมาณให้อย่างเพียงพอ การหาแหล่งหรือเวทีในการตีพิมพ์เผยแพร่ รวมถึงการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร และการมีเครื่องมือจูงใจเพื่อให้อาจารย์ทำวิจัยด้วย

ในรอบปีการศึกษา 2553 การดำเนินงานพันธกิจด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได้จัดสรรเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้จำนวน 10,999,772.00บาท แบ่งเป็นกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวน 4,288,040.00บาท และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จำนวน 6,711,732.00บาท และได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานนอกสถาบันจำนวน 12,328,084.50บาท แบ่งเป็นกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวน 4,251,789 บาท และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จำนวน 7,646,295.00บาท โดยมหาวิทยาลัยมีจำนวนอาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงานจริงแบ่งเป็นกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวน 127.5 คน และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จำนวน 298 คน ดังนั้นเมื่อคำนวณจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อจำนวนอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริงเท่ากับ 70,351.60บาท / คน และจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ต่อจำนวนอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริงเท่ากับ 48,181.30บาท / คน

1.3 การบริการวิชาการ

ปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยมีแหล่งให้บริการทางวิชาการแก่สังคมแบบมีรายได้จำนวน 15 ศูนย์ และในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน รวมถึงการให้บริการแก่ศิษย์เก่าและ

ผู้สนใจทั่วไปจำนวนรวมทั้งสิ้น 24 โครงการ ซึ่งจากการให้บริการวิชาการแก่สังคมดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้นำผลการบริการวิชาการไปบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยจำนวน 11 โครงการ เพื่อให้โครงการบริการวิชาการที่ดำเนินการไว้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดทั้งต่ออาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่าตลอดจนสังคมหรือชุมชน

1.4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะปลูกฝังให้นักศึกษามีความรัก มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนั้นมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีกิจกรรมด้านวัฒนธรรมและประเพณีไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเป็นประจำทุกๆ ปี เช่น โครงการวันสำคัญทางศาสนา โครงการส่งเสริมความเป็นไทย ประเพณีลอยกระทง โครงการสัปดาห์อนุรักษ์มรดกไทย ประเพณีสงกรานต์ โครงการพิธีไหว้ครู ครอบครูดนตรีและนาฏศิลป์ โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ โครงการพิธีถวายราชสดุดีสมาเด็จพระศรีนครินทร์ราชบรมราชชนนี ในส่วนคณะต่างๆจะมีพิธีบายศรีรับขวัญน้องใหม่ พิธีฝากตัวเป็นศิษย์ พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะ และการจัดอบรมโครงการธรรมะให้แก่นักศึกษา เป็นต้น

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้มีกิจกรรมการรณรงค์การแต่งกายนักศึกษาที่ถูกระเบียบอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างเสริมบุคลิกภาพที่ดีและการเป็นผู้มีวินัยให้เกิดขึ้นในหมู่นักศึกษา โดยในปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยมีจำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรมจำนวน 75 โครงการ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยได้มีการประเมินผลความสำเร็จของการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน ในรายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและบูรณาการกับกิจกรรมนักศึกษา เช่น การจัดโครงการคนไทย หัวใจไท ของคณะนิเทศศาสตร์ที่จัดร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 3 ปี เป็นต้น

2. ผลการดำเนินงานตามองค์ประกอบ

องค์ประกอบ	ผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ	5.00
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต	4.49
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา	5.00
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย	5.00
องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม	5.00
องค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	5.00
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ	5.00
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ	5.00
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ	5.00
คะแนนเฉลี่ย 9 องค์ประกอบ	ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.82
องค์ประกอบที่ 10 องค์ประกอบตามนโยบาย “สถานศึกษา 3 ดี” (3 D)	5.00
องค์ประกอบที่ 11 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์	4.28
คะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ	ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.81